

# ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน วัน เดือน ปี 8 ส.ค. 2562 หน้า 5 เรื่อง พลังงาน

## “สนธิรัตน์” ส่งศึกษาตั้งกองทุนอนุรักษ์ฯ หนุนเกิดสตาร์ทอัพนวัตกรรมพลังงาน

ผู้จัดการรายวัน 60 - “สนธิรัตน์” แยม “สมคิด” เตรียมตรวจเยี่ยม ก.พลังงาน 15 ส.ค.นี้ ขับเคลื่อนพลังงานเพื่อทุกคน ลั่นพร้อมปรับแผนพีดีพีเร่งรัดเกิดโรงไฟฟ้าชุมชน และส่งศึกษาดังเงินกองทุนอนุรักษ์ฯส่งเสริมให้เกิดสตาร์ทอัพนวัตกรรมด้านพลังงาน พร้อมประสานทุกส่วนร่วมหนุน

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาตรวจเยี่ยมกระทรวงพลังงานวันที่ 15 สิงหาคมนี้ พร้อมมอบนโยบายในการขับเคลื่อนพลังงานเพื่อทุกคน โดยมีเป้าหมายให้พลังงานมีส่วนร่วมลดภาระรายจ่ายและเพิ่มรายได้ประชาชน รวมถึงการสร้างเชื่อมั่นคงด้านพลังงานระยะยาวเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยการปรับปรุงแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP2018) ที่จะเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทน

มากขึ้น พร้อมกับได้มอบให้กระทรวงฯ ไปศึกษาถึงความเป็นไปได้ที่จะตั้งเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่มีอยู่ 1.2 หมื่นล้านบาท มาส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการใหม่หรือสตาร์ทอัพ (Startup) ด้านนวัตกรรมพลังงาน

“การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่รวดเร็ว หรือ Disruptive Technology กระทรวงพลังงานจึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานที่จะก้าวไปสู่เชิงพาณิชย์และกลายเป็นสตาร์ทอัพด้านพลังงาน ซึ่งคงต้องไปดูว่าจะมีกองทุนอนุรักษ์ฯจะนำมาส่งเสริมได้หรือไม่ ขณะเดียวกันให้ประสานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการผลักดันการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงาน โดยการส่งเสริมที่อาจจะผ่านกองทุนสตาร์ทอัพอื่นๆ ที่มีอยู่แล้วแต่ขอให้พิจารณาด้านนี้เป็นอันดับแรกๆ” นายสนธิรัตน์กล่าว

สำหรับการปรับปรุง PDP 2018 จะเร่งรัด

ให้เกิดโรงไฟฟ้าชุมชน ส่วนประเภทเชื้อเพลิงจะต้องเหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆ และมีระบบสายส่งที่พร้อมรับการซื้อไฟฟ้าเพิ่มเติม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดทั้งหมดรวมถึงรูปแบบการร่วมลงทุน เบื้องต้นรูปแบบลงทุนจะมีการเปิดให้เอกชนมาร่วมกับภาคประชาชน ส่วนของโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาที่อยู่อาศัยหรือโซลาร์ภาคประชาชนที่อยู่ระหว่างการเปิดให้ยื่นเข้าโครงการนำร่อง 100 เมกะวัตต์นั้น คงจะต้องมาดูว่ามีอุปสรรคอะไรที่ต้องปรับปรุงหรือไม่และหากไม่ได้ตามเป้าหมายจะโยกมาเป็นโรงไฟฟ้าชุมชนหรือไม่เหล่านี้ต้องรอการสรุป

ขณะเดียวกัน อยู่ระหว่างการศึกษาคัดกรองราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) ตลาดโลก เพื่อมาพิจารณาปรับราคาแอลพีจีในประเทศ ซึ่งปัจจุบันราคาถูกตรึงไว้ที่ระดับ 363 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม (กก.) โดยใช้เงิน

กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นกลไกหลักในการอุดหนุน ซึ่งขณะนี้บัญชีแอลพีจียังคงติดลบ 6,188 ล้านบาท แต่ก็ยังไม่ได้เกินกรอบวงเงินที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ให้อำนาจไม่เกินติดลบ 7,000 ล้านบาท ส่วนการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ได้เปิดประมูลนำเข้า 1.5 ล้านตัน และได้รายชื่อผู้ชนะประมูลไปแล้วนั้นถืออยู่ระหว่างเร่งสรุปเพื่อดำเนินการ โดยจะมีความชัดเจนในเร็วๆ นี้

นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการนโยบายและแผน กฟผ. กล่าวว่า ยืนยันใจว่าจะนำเข้าแอลเอ็นจีล็อตแรกได้ในปี 2562 หลังจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ศึกษารายละเอียดและหารือกับ บมจ.ปตท. โดยดูสัญญาต่างๆ ว่าจะทำอย่างไรให้กระทบต่อค่าไฟฟ้า และไม่เกิดปัญหา ค่าปรับตามสัญญาไม่ใช้ก็ต่อจ่าย (Take Or Pay).